
รายงานการประชุม คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดบัอ าเภอ 

อ าเภอท่าตูม  จังหวัดสุรินทร ์

ครั้งที่ 1 / 2562 

วันศุกร์  ที่  15 กุมภาพันธ์  2562 

ณ. ห้องประชุมช้ัน 2 ที่ว่าการอ าเภอท่าตูม 

…………………………………………………………….. 

ผู้เข้าประชุม  

1. นายรองรัตน์  จงอุตส่าห์ นายอ าเภอท่าตูม 

2. พตอ.นกร  ภู่รัตน์  ผู้ก ากับการสถานีต ารวจภูธรท่าตูม 

3. นายสมหวัง  อิฐรัตน์  สาธารณสุขอ าเภอท่าตูม 

4. นายกิตติพงษ์  อิ่มจิตร  ผอ.รพ.สต.บัวโคก 

5. นายชัน   โพยมแจ่ม ผอ.รพ.สต.บ้านสะเอิง 

6. นางวราภรณ์  สะอาดยิ่ง นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ 

7. นายอนันต ์  ดิษเวช  นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ 

8. นายจารุวัฒน์  สาแก้ว  ผอ.รพ.สต.กระโพ 

9. นายสมพร  เหลาคม  รองนายกเทศมนตรีเทศบาลท่าตูม 

10. นายอัครัตน์  ศรีโสดาเพชร รก.ปศุสัตว์อ าเภอท่าตูม 

11. นางอารีย์  เจริญรักษ์ ท้องถ่ินอ าเภอท่าตูม 

12. นางจีราภรณ์  ทองไสย  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลพรมเทพ 

13. นายบัญชี  ยังมี  ผอ.รพ.สต.เมืองแก 

14. นายประกอบ  สุขบันเทิง ผอ.รพ.สต.หนองเมธี 

15. จ.ส.อ.ชาญเกียรติ โสวภาค         หัวหน้าชุดปฏิบัติการรักษาความสงบเรียบร้อยอ าเภอท่าตูม 

16. นายวิษณุรักษ์  ศรีทอง  ผอ.รพ.สต.บ้านหนองม่วง 

17. นายภพธรรม  สุขสนิท  ผอ.รพ.สต.บ้านตระมูง 

18. นางจุฑารัตน์  จ าปาทอง ผอ.รพ.สต.บ้านสาโรช 

19. นางสาวสายเพชร ทีงาม  ผอ.รพ.สต.พรมเทพ 

20. นายสังข์   เหลาอุดม ประธานชมรม อสม.จังหวัดสุรินทร์ 

21. นายควง   ลาล่องค า ประธานเครือข่ายอาสาสมัครสาธารณสุข 

22. นายบุญเลิศ  อินทร์งาม ผอ.รพ.สต.ทุ่งกุลา 

/23.นายธวัชชัย... 
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23. นายธวัชชัย  บุญมีชัย  ประธานศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรกร 

24. นายอัครพงษ์  แก้วยศ  ผอ.รพ.สต.โพนครก 

25. นายบรรจง  ควรคง  ผอ.รพ.สต.บ้านม่วงมูล 

26. นางเนตรดาว  ควรคง  ผอ.รพ.สต.บ้านโสมน 

27. นายแพทย์วรินทร สะอาดยิ่ง รองผู้อ านวยการโรงพยาบาลท่าตูม 

28. นางลัดดาหอม  พันธุวัฒนา ผอ.รพ.สต.บ้านปรีง 

29. นางบุษบา  เล่าเรื่อง  ผู้ช่วยสาธารณสุขอ าเภอท่าตูม 

30. นายธนวรรธน์  สุขุมพันธ์พิพัฒนา พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 

เริ่มประชุมเวลา เวลา 09.00 น.  

นายรองรัตน์  จงอุตส่าห์  นายอ าเภอท่าตูม เป็นประธานคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับ

อ าเภอท่าตูม  ได้ด าเนินการตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้  

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ  

ตามที่ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับพื้นที่ พ.ศ.2561 ได้ประกาศ

ใน ราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2561  อ าเภอท่าตูมขอทบทวนค าสั่งและแต่งตั้งคณะกรรมการ

พัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ (พชอ.) อ าเภอท่าตูม ตามค าสั่งอ าเภอท่าตูมที่ 73 / 2562 ลงวันที่ 8 

กุมภาพันธ์  2562 และยกเลิกค าสั่งอ าเภอท่าตูมที่ 175 /2561 ณ วันที่ 11 เมษายน 2561 ซึ่งคณะกรรมการ 

พัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอปี 2562 มีรายนาม รวม 22 ท่าน ดังนี้ (รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ 

เอกสาร1) 1. นายอ าเภอท่าตูม ประธานกรรมการ 2. ปลัดอ าเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง รอง

ประธานกรรมการ 3. ผู้อ านวยการโรงพยาบาลท่าตูม กรรมการ 4. นายกเทศมนตรีต าบลท่าตูม กรรมการ     

5. นายกเทศมนตรีเทศบาลต าบลเมอืงแก 6. ท้องถ่ินอ าเภอท่าตูม กรรมการ 7. ปศุสัตว์อ าเภอท่าตูม กรรมการ  

8. ผู้ก ากับการสถานีต ารวจภูธรท่าตูม กรรมการ 9. ผู้ก ากับการสถานีต ารวจภูธรกระโพ 10. เกษตรอ าเภอ   

ท่าตูม  กรรมการ  11. พัฒนาการอ าเภอท่าตูม   กรรมการ 12. นายทองนรินทร์   สาแก้ว   กรรมการ      

13. นางชนมณี  จารุธนิตกุล  กรรมการ 14. นายสุระ  บุญมี  กรรมการ  15. นายสังข์  เหลาอุม กรรมการ 

16. นายควง  ลาล่องค า  กรรมการ  17. จ.ส.อ.ชาญเกียรติ  โสวภาค  กรรมการ 18. นางจีราพร  ทองไสย 

กรรมการ 19. นายธวัชชัย  บุญมี กรรมการ 20. นายสมหวัง  อิฐรัตน์ สาธารณสุขอ าเภอท่าตูม กรรมการและ

เลขานุการ 21. นางบุษบา  เล่าเรื่อง กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ   22. นายนนท์ธวัฒน์  ยอดอินทร์  

/กรรมการ... 
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กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 23. นายธนวรรธน์  สุขุมพันธ์พิพัฒนา  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  

คณะกรรมการมีอ านาจหน้าที่ ตามค าสั่ง 9 ข้อ ตามระเบียบส านักนายกรฐัมนตรว่ีาด้วยการพัฒนาคุณภาพชีวิต

ระดับพื้นที่ พ.ศ.2561 

มติท่ีประชุม ที่ประชุมรับทราบ  

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม  

มติท่ีประชุม เนื่องจากเป็นการประชุมครั้งแรกในปี 2562 ของคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับ

อ าเภอ อ าเภอท่าตูม จึงไม่มีรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว   

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องติดตามผลการประชุมครั้งท่ีแล้ว 

มติท่ีประชุม เนื่องจากเป็นการประชุมครั้งแรกในปี 2562 ของคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับ

อ าเภอ อ าเภอท่าตูม จึงไม่มีการติดตามผลการประชุมครั้งที่แล้ว   

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องแจ้งเพ่ือทราบ  

4.1 แนวทางขับเคลื่อนประเด็นงานพัฒนาคุณภาพชีวิต 

นายอ าเภอท่าตูม  ให้คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ ร่วมพิจารณาแนวทางการ

ด าเนินงาน ปัญหาอุปสรรคในปี 2561 แล้วคัดเลือกปัญหาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ครอบคลุมปัญหาด้าน

สุขภาพ และปากท้องของประชาชน เช่น อุบัติภัยทางท้องถนนซึ่งเป็นปัญหาที่เกี่ยวข้องกับอ าเภอท่าตูมและ

อ าเภออื่นในเขตรอยต่อ  และส่วนการติดตามประเมินผลการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ  ทุกภาคส่วน

ควรมีการแจ้งข้อมูลให้ผู้เกี่ยวข้องรับทราบร่วมกัน เช่น อุบัติเหตุ งานพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ และเรื่อง

อื่นๆที่ พชอ.มอบหมาย เช่น งานวัคซีนป้องกันเด็กจมน้ า นโยบายจัดการขยะ และควรทบทวนปัญหาภายใน

อ าเภอโดยมีข้อมูลเพิ่มเติม 

ซึ่งนอกจากก าหนดประเด็นด าเนินการแลว้ ควรก าหนดตัวช้ีวัดให้ชัดเจน เห็นการเปลี่ยนแปลงจากปีที่

แล้ว  เช่น งานอุบัติเหตุค านวณต่อแสนประชากร  และสถิติการตายลดลงจากปีที่แล้วหรือไม่   ตัวช้ีวัดงาน

ผู้สูงอายุที่เพิ่มเติมจากปีที่แล้ว   ประเด็นด้านการเกษตร เช่น เกษตรกรไม่ควรเผาตอซัง  เกษตรอินทรีย์ลด

สารเคมีตกค้างในเกษตรกร from farm to table  อยากให้ลองทบทวน  และดูประเด็นที่ท าแล้วเห็นผล

ชัดเจน    ให้ทบทวนและลงมติร่วมกันและขับเคลื่อนต่อ  การจับเด็กซิ่ง แว๊นท์  รถดัดแปลงท่อเสียงดัง   มอง

ทั้งสุขภาพ ความมั่นคง ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ทุกแง่มุม   

นายสมหวัง  อิฐรัตน์  สาธารณสุขอ าเภอท่าตูม  แจ้งประเด็นการด าเนินงานปีที่ผ่านมา คัดเลือก 2  

/ประเด็นหลัก.... 
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ประเด็นหลัก คือ งานอุบัติเหตุ และการดูแลผู้สูงอายุ แต่ประเด็นอื่นๆที่ขับเคลื่อนร่วมมี 11 ประเด็น การ

ด าเนินงานเป็นปัญหาในทุกองค์กรและด าเนินการร่วมกันทั้งทางสุขภาวะ สังคม สุขภาพ พิษภัยที่เกิดใน

ภาพรวม  การแต่งตั้งคณะกรรมการจึงต้องอาศัยทุกฝ่าย  จึงเสนอให้คณะกรรมการน างานของทุกภาคส่วนมา 

บูรณาการ่วมกัน เพื่อให้พี่น้องประชาชนได้ประโยชน์มากยิ่งข้ึน  ขออนุญาตให้ทีมเลขานุการน าเสนอผลการ

ข้อมูลด้านสุขภาวะและด าเนินงานในปีที่ผ่านมาและ  

นายธนวรรธน์  สุขุมพันธ์พิพัฒนา น าเสนอข้อมูลปัญหาสุขภาพ ข้อมูลทั่วไป   สาเหตุการป่วย  โรค

สาเหตุการตาย และผลการด าเนินงานปี 2561   อ าเภอท่าตูมให้คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับ

อ าเภอ ประเด็นการด าเนินงานพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ 11 ประเด็น ได้แก่  ได้แก่ อุบัติเหตุ อาหาร

ปลอดภัย  ยาเสพติด เด็กเยาวชน  เศรษฐกิจและรายได้  การประกอบอาชีพ  ผู้สูงอายุ จัดการขยะ การออก

ก าลังกาย  และเลือกประเด็นอุบัติเหตุและผู้สูงอายุมาด าเนินงาน 

การด าเนินงาน  ศปถ.อ าเภอท่าตูม เริ่มปี 2559  ถึงปัจจุบัน มีอนุกรรมการ ศปถ.อปท. 11 แห่ง น า

ร่อง  3 แห่ง ได้แก่ เมืองแก หนองบัว ทุ่งกุลา มี core ลงสอบสวนเหตุในพื้นที่และลงติดตามเยี่ยม ศปถ.อปท.   

โดยมีข้อก าหนดการลงสอบสวนทุกเคสที่เกิดข้ึน เพื่อเป็นแนวทางศึกษาและหาแนวทางแก้ปัญหา และไม่มีผล

เชิงกฎหมาย   

การด าเนินงานผู้สูงอายุ  มี care manager 18 คน(รพ.สต.ละ 1 คน รพ.ท่าตูม 1 คน) มี caregiver 

202 คน  มีโครงการ LTC  เพื่อดูแล ผู้สูงอายุในพท.ด าเนินงานผ่านกองทุนต าบลทุกแห่ง 11 กองทุน 

นายสมหวัง  อิฐรัตน์  ขอความเห็นในการพิจารณาเพิ่มมาตรการองค์กร หมวกกันน๊อค คาดเข็มขัดนิรภัย  

เพี่อบังคับใช้ทุกภาคส่วน เช่น ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน  ส่วนงานดูแลผู้สูงอายุอ าเภอท่าตูมมีการสมัครกับกองทุน

หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ โครงการดูแลผู้สูงอายุในภาวะพึ่งพิง โดยนายกองค์การบริหารส่วนต าบลเห็น

ความส าคัญ  ท าเต็มพื้นที่  ออกให้บริการดูแลรักษา  กายภาพบ าบัดแก่ผู้สูงอายุที่ต้องดูแลเป็นพิเศษ  และการ

ดูแลสิ่งแวดล้อม โดยองค์การบริหารส่วนต าบลสนับสนุนงบประมาณที่สามารถด าเนินการได้ด้วยท้องถ่ิน  

นายอ าเภอท่าตูม  ควรน าเสนอข้อมูลเปรียบเทียบแนวโน้มการตายงานอุบัติเหตุ เช่น การตายปี 61 ลด

น้อยลงจากปี 60 หรือไม่   ซึ่งจากการน าเสนอพบว่า ลดจาก 27 เหลือ 23 (เปรียบเทียบระหว่างอ าเภอเป็น

ล าดับที่เท่าไหร่ของจงัหวัด ปีก่อนเป็นอย่างไร)  ให้เอามาน าเสนอต่อเนื่อง  และสรุปเปรียบเทียบในคราวต่อไป

ด้วย  เสียชีวิตกี่คนต่อแสนประชากร การรณรงค์ส าเร็จหรือไม่ เพื่อพิจารณาด าเนินการต่อในปีนี้ 

กรณีการดูแลผู้สูงอายุ  มีตัวช้ีวัดอะไรระบุว่าเราด าเนินการเพิ่มจากปีที่ผ่านมา  หรือวัดว่าดีข้ึนอย่างไร  

เช่น รร.สูงอายุต้องมีทุกต าบล  เพิ่มจากปีที่แล้ว  หรือต้องมีเพิ่มข้ึนร้อยละเท่าไหร่   

มติท่ีประชุม ที่ประชุมรับทราบ  

/4.2 การแต่งตั้ง.... 
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4.2 การแต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาขับเคลื่อนแต่ละประเด็น 

นายสมหวัง  อิฐรัตน์  การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการแต่ละประเด็น ต้องมีหรือไม่   

นายอ าเภอท่าตูม  ให้น าคนที่สามารถท างานได้จริง  ขับเคลื่อนงานได้จริง   คณะอนุกรรมการควรต้องมี  

ทุกคณะที่เกี่ยวข้องตามประเด็นที่จะขับเคลื่อน  ให้ครอบคลุมภารกิจที่เลือก   

นายสมหวัง  อิฐรัตน์  เสนอให้แต่งตั้ง  ผอ.รพ.สต.และอนุกรรมการจากส่วนท้องถ่ิน เป็นอนุกรรมการ

ระดับพื้นที่เพื่อขับเคลื่อนงานดูแลผู้สูงอายุ 

นายอ าเภอท่าตูม  เห็นชอบและเสนอแนะให้เพิ่มคณะอนุกรรมการที่สามารถมาช่วยงานเชิงประเด็นได้ 

เช่น ประเด็นเกษตร ควรมีปราชญ์  หมอดิน  เป็นต้น  และให้เลขานุการยกร่างคณะอนุกรรมการ มาน าเสนอ

ในรอบต่อไป  และทบทวนตัวช้ีวัดการดูแลงานผู้สูงอายุระดับอ าเภอ   

มติท่ีประชุม ที่ประชุมเห็นชอบการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการแต่ละประเด็น 

4.3 การวางแผนการด าเนินงานของ พชอ. 

นายวิษณุรักษ์  ศรีทอง  เสนอว่าการวางแผนการด าเนินงานของการดูแลผู้สูงอายุ ควรยึดมาตรฐานตาม

ตัวช้ีวัดหลัก 7 ตัว  ตามเกณฑ์มาตรฐานที่ผู้สงูอายุต้องได้รับการดูแล เช่น มีชมรมผู้สูงอายุผ่านเกณฑ์มาตรฐาน  

ผู้สูงอายุได้รับบริการส่งเสริมทันตสุขภาพ   

พตอ.นกร  ภู่รัตน์ ผกก.สภ.ท่าตูม  ทางสถานีต ารวจภูธรท่าตูมด าเนินงาน ศปถ.อยู่แล้ว  น าผลการ

ด าเนินงานมาเสนอ ถือว่าทับซ้อนกับงานพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอหรือไม่ 

นายอ าเภอท่าตูม   งาน ศปถ.เป็นหนึ่งในงานในที่ขับเคลื่อนของงาน พชอ.ไม่ถือเป็นการทับซ้อนแต่เป็น

การส่งเสริมกันให้งานส าเร็จดีย่ิงข้ึน 

นางจีราภรณ์  ทองไสย นายก อบต.พรมเทพ  ปัญหาการป้องกันเด็กจมน้ า  น่าจะน ามาขับเคลื่อนใน

ระดับอ าเภอ   และน าข้อมูลมาเปรียบเทียบตั้งตัวช้ีวัด (ปี 62 อายุต่ ากว่า 15 ปี เสียชีวิต 1 ราย)  

นายอ าเภอท่าตูม  ให้น าข้อมูลมาทบทวนและตั้งตัวช้ีวัดเพื่อเปรียบเทียบนับแต่ เดือน มกราคม 2562 

เป็นต้นไป  

นายธวัชชัย  บุญมีชัย  ประธานศูนย์บ่มเพาะ smart farmer  อ าเภอท่าตูมมีของดีด้านการเกษตร

มากมาย เช่น ท่าศิลาข้าวหลามข้ึนช่ือ ถ้าร่วมมือกัน ข้าวหลาม ข้าวโพด แตงโม  น ามาจ าหน่ายร่วมกัน เพิ่ม

รายได้ (ควรมีหน่วยงานช่วยดูแลการขาย ปลูกเก่งแต่ขายไม่เป็น) เช่น หนองเมธี  ติดห้วยระวี  (การปลูกพืช

ทดแทนสร้างรายได้ใน พท.) 

นายอ าเภอท่าตูม พชอ.พยายามขับเคลื่อนประเด็นปัญหา เช่น ของดีอ าเภอ สัมมาชีพชุมชน  รณรงค์ 

/น ามาใช้เสรมิ… 
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น ามาใช้เสริมเพื่อสร้างรายได้ เช่น การประชุมอ าเภอ  ข้าวหลาม  แตงโม เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่  ส่วน 

ราชการร้อยละ 80 ใช้อาหารว่างจากสัมมาชีพในพื้นที่  และเสนอ ประเด็น 3 ประเด็น ได้แก่ เกษตรอินทรีย์  

ลดใช้สารเคมี  การส่งเสริมอาชีพและสร้างรายได้ให้กลุ่มเพิ่มเติม เช่น ข้าวหลามท่าศิลามาเสริฟอาหารว่าง 

ฝาก รพ.สต.กลุ่มผู้ป่วยติดเตียงที่ยังไม่มีสมาร์ทการ์ด ให้ส ารวจว่ามีกี่ราย อยู่ที่ไหนบ้าง นายจะให้ศูนย์ภาคมา

ท าบัตรให้ถึงบ้าน 

มติท่ีประชุม ที่ประชุมเห็นชอบที่จะด าเนินการพัฒนาคุณภาพชีวิตอ าเภอท่าตูม 4 ประเด็น คือ   

1. งานอุบัติเหตุ   

2. งานดูแลผู้สูงอายุ  

3. งานเกษตรอินทรีย์  และลดใช้สารเคมี   

4. การส่งเสริมอาชีพและสร้างรายได้ให้กลุ่มเพิ่มเติม 

นายธนวรรธน์  สุขุมพันธ์พิพัฒนา 

- พิจารณาก าหนดนัดหมายการประชุมครั้งที่ 2 วันที่ 27 มนีาคม 62  ห้องประชุม รพ.ท่าตูม 

- ครั้งที่ 3 วันที่ 25 เมษายน 62 ห้องประชุมที่ว่าการอ าเภอท่าตูม 

- ครั้งที่ 4 วันที่ 23 พฤษภาคม 62 ห้องประชุมที่ว่าการอ าเภอท่าตูม 

มติท่ีประชุม ที่ประชุมเห็นชอบ 

 

เลิกประชุม เวลา 16.30 น. 

 

 

 

บุษบา เล่าเรื่อง   สมหวัง  อิฐรัตน์ 

       (นางบุษบา  เล่าเรื่อง)          (นายสมหวัง   อิฐรัตน์) 

     ผู้จดรายงานการประชุม       ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

 

................................................................. 
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